
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา       

อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาิิ  ิันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องิ่าง ๆ ิามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
ศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการหลายคณะ พ.ศ.  2562 ว่า เมื่อปี  2552  
สภาผู้แทนราษฎรเคยออกประกาศในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ เมื่อสมัยนายชัย ชิดชอบ ด ารงิ าแหน่งประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกิามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แิ่ิ่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปี 2560 มาิรา 129 ระบุไม่ให้คณะกรรมาธิการท างานซ้ าซ้อนกัน จึงมีการบัญญัิิในข้อบังคับการประชุม
ิามหลักการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ และออกระเบียบิามมาซึ่งมีเนื้อหาลักษณะเช่นเดียวกันกับปี 2552 
เพ่ือให้คณะกรรมาธิการแจ้งิ่อประธานสภา ถึงการเชิญบุคคลและเรื่องที่จะพิจารณาในสัปดาห์ถัดไป  
เพ่ือไม่ให้การท างานของคณะกรรมาธิการเกิดความซ้ าซ้อนกัน  

จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมิามระเบียบวาระ ดังนี้ 
(๑) กระทู้ถาม  

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  
          ๑ .๑ .๑  กระทู้ ถ าม  โดย  น ายปกรณ์ วุฒิ   อุ ดมพิ พั ฒ น์ สกุ ล  สมาชิ ก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
    ด้ ว ย น า ย ก รั ฐ ม น ิ รี  ได้ ม อ บ ห ม า ย ให้ น า ย ส ม คิ ด   จ า ิุ ศ รี พิ ทั ก ษ์  
รองนายกรัฐมนิรี เป็นผู้ิอบกระทู้ถาม แิ่เนื่องจากรองนายกรัฐมนิรี ิิดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมา 
ิอบกระทู้ถามนี้ได้ จึงขอเลื่อนการิอบกระทู้ถามไปในสัปดาห์หน้า 
      ๑.๑.๒ กระทู้ถาม  โดย นายนิยม  ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
      ดดยสอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการประกาศราคาประกันรายได้เนื่องจากราคาข้าว
หอมมะลิในปัจจุบันมีราคาไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ท าให้เกษิรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อน 
                                 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนิรีและรัฐมนิรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์  ได้รับมอบหมายให้ิอบกระทู้ถามว่า นดยบายประกันรายได้ของรัฐบาลที่มีหลักการก าหนดราคา
ประกันรายได้ิ้องเทียบกับข้าวที่มีความชื้นร้อยละ ๑๕  ดดยหากเกษิรกรขายข้าวที่มีความชื้นร้อยละ ๑๕  
ในราคาิ่ ากว่าราคาประกันรายได้ รัฐบาลจะดอนเงินส่วนิ่างให้เกษิรกรที่มีการลงทะเบียนเกษิรกร  
ทุก ๑๕ วัน ซึ่งนอกจากเกษิรกรผู้ปลูกข้าวจะมีรายได้จากการขายข้าวแล้วยังได้รับเงินส่วนิ่างจากรัฐบาล 
ทั้งนี้ เกษิรกรจะิ้องขึ้นทะเบียนให้ถูกิ้องจึงจะได้รับสิทธิ์นี้ 
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    ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายอิสสระ  สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                               จากการที่เกษิรกรภาคิะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือประสบปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยอย่างรุนแรง ซึ่งรัฐบาลดดยส านักงบประมาณได้อนุมัิิงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท และส่งไปในพ้ืนที่แล้วแิ่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ อีกทั้งยังเกิดปัญหา
อุทกภัยอย่างหนักข้ึนด้วย 
                           นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนิรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้รับมอบหมาย 
ให้ิอบกระทู้ถามว่า คณะรัฐมนิรีได้อนุมัิิงบประมาณจ านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กระทรวงน าไป
แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ซ่ึงการรับเงินช่วยเหลือจะิ้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัด 
และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็สามารถเบิกงบประมาณไปได้ ส าหรับกรณีปัญหาอุทกภัยนั้น กรมที่ดิน 
ได้ด าเนินการิรวจสอบเขิที่ดินเพ่ือให้ประชาชนทราบแนวเขิของินเอง และกระทรวงฯ จะพิจารณา
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือิ่อไป   

๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ เรื่อง การสนับสนุนเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน  โดย นายอาดิลัน  อาลี อิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดยะลา  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
     ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
นักเรียนในดรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในรูปของ 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล ิามมิิคณะรัฐมนิรีเมื่อวันที่ ๘ ิุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งยังมีสภาพปัญหา 
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลของนักเรียนทั่วไป ได้รับเงินอุดหนุนไม่เิ็มอัิราและการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
รายบุคคลนักเรียนดรงเรียนการกุศล เช่น ดรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ดรงเรียนการกุศลของวัด 
ในพระพุทธศาสนา ดรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ได้รับเงินอุดหนุนในอัิราร้อยละ ๗๐ 
ท าให้ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการอัิราค่ าใช้จ่ายในดรงเรียน เป็นภาระของผู้ปกครองในการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเิิม ท าให้ส่งผลกระทบิ่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นอกจากนี้  ยังมีสภาพ
ปัญหาการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนดรงเรียนเอกชนที่มีการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนในอัิราร้อยละ ๖๐ ของจ านวนเด็กนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน      
ในอัิราร้อยละ ๔๐ ิ้องมีภาระส าหรับค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ซึ่งมีความเหลื่อมล้ ากับนักเรียนของรัฐ        
และท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันทุกคน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาิรา ๕๔ บัญญัิิหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาิรา ๕๔ ก าหนดให้ "รัฐิ้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพดดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ ดดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ การจัดการศึกษาดั งกล่ าวมีคุณ ภาพและได้มาิรฐานสากล" จึ งขอ สอบถามถึงน ดยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนเงินอุดหนุนดรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และดครงการ 
เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนดรงเรียนเอกชน        
   นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนิรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมาย
ให้ิอบกระทู้ถามว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ิระหนักถึงความส าคัญของดรงเรียนเอกชน และได้พิจารณา 
เพ่ิมเงินอุดหนุนรายบุคคลิ่อคนิ่อปีของดรงเรียนเอกชนให้มากขึ้น ส าหรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ดรงเรียนเอกชนนั้น ิ้องใช้งบประมาณสูงถึง ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งส านักงบประมาณไดใ้ห้ความเห็นว่า ดรงเรียน 
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เอกชน มีความศักยภาพในการจัดการอาหารกลางวันเอง รัฐบาลจึงได้จัดงบประมาณเพ่ืออบรมครูเอกชน   
และช่วยเหลือดรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัยดรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และพักการช าระหนี้ดรงเรียนเอกชน
ในช่วงที่ประสบอุทกภัยด้วย นอกจากนี้  จะด าเนินการให้ครูดรงเรียนเอกชนได้รับสิทธิรักษาพยาบาล
เช่นเดียวกับข้าราชการเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูดรงเรียนเอกชนและดรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ให้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพิ่อไป    
    ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การก าหนดข้อจ ากัดในการผลิตสุราในกฎกระทรวง  
การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖o โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 จากที่ได้เคยถามรัฐมนิรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปแล้ว แิ่ยังได้ค าิอบ 
ที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดข้อจ ากัดิ่าง ๆ ในการผลิิสุรากลั่น ซึ่งพบว่าไม่เอ้ือประดยชน์ให้ประชาชน 
ในวงกว้างและไม่สอดคล้องกับยุคสมัย ควรจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นประดยชน์ิ่อเศรษฐกิจและเสรีภาพ 
ของประชาชนดดยส่วนรวม จึงขอสอบถามถึงสาเหิุที่ก าหนดแรงม้าและก าลังคนในการผลิิสุราแช่และ 
สุรากลั่น ไม่รวมสุรากลั่นชนิดเอทานอล ให้ไม่เกิน ๕ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๗ คน รวมทั้งการก าหนด
ปริมาณการผลิิสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี และยิน ที่มีแรงแอลกอฮอล์ ๒๘ ดีกรี ขั้นิ่ า 
ิ่อวันไม่ิ่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ ลิิริ่อวัน ิลอดจนสาเหิุของการก าหนดขนาดก าลังขั้นิ่ าของสุรากลั่น ิ้องผลิิ
คิดเทียบเป็นน้ าสุราที่มีแรงแอลกอฮอล์ ๒๘ ดีกรี ไม่ิ่ ากว่า ๙๐,๐๐๐ ลิิริ่อวัน  
   นายสันิิ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนิรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย 
ให้ิอบกระทู้ถามว่า การก าหนดมาิรฐานของดรงงานที่ผลิิสุราแช่ และสุรากลั่น ที่เป็นสุราท้องถิ่น เพ่ือเป็น
การขยาย อนุรักษ์ และสนับสนุนให้คนในชนบทผลิิสุราได้ แิ่การที่จะจ าหน่ายสุราที่ผลิิขึ้นมานี้ ิ้องได้รับ
อนุญาิจากกรมสรรพสามิิก่อนเพ่ือให้มีคุณภาพและเป็นการคุ้มครองผู้บริดภคด้วย รวมทั้งิ้องส่งิัวอย่างให้
ิรวจสอบเพ่ือให้ได้มาิรฐานิามท่ีก าหนดจงึจะสามารถจ าหน่ายได ้
    ๑.๒ .๓ กระทู้ ถาม เรื่อง การแก้ ไขปัญหาน้ าท่วมและการขาดแคลนน้ า            
เพื่อการเกษตรและอุปโภค - บริโภคในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดย ร้อยต ารวจเอก อรุณ 
ส วัสดี  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจั งห วัด สงขลา พ รรคพลั งป ระชารัฐ  เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถ าม  
ถาม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 เนื่องด้วยปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษิรและอุปดภค – บริดภค     
ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา จ านวนพื้นที่กว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วยอ าเภอระดนด อ าเภอ
กระแสสินธุ์ อ าเภอสทิงพระ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ท าการเกษิรในช่วงเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ประสบปัญหาน้ าท่วม และช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนประสบปัญหาน้ าแล้ง        
ดดยใช้น้ าิ้นทุนจากน้ าฝนและสูบน้ าจากทะเลสาบสงขลา ในฤดูฝนเกษิรกรจะใช้น้ าฝนท าการเกษิร  
ส่วนฤดูแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน เกษิรกรจะสูบน้ าจากคลองที่เชื่อมิ่อกับทะเลสาบ
สงขลามาใช้ แิ่ก็ส่งผลให้น้ าเค็มจากปากทะเลสาบรุกิัวเข้ามาพ้ืนที่การเกษิร ท าให้ปริมาณน้ าจืดที่ใช้ใน
การเกษิรไม่เพียงพอ พืชผลการเกษิรได้รับความเสียหายและน้ าเค็มรุกิัวเข้าพ้ืนที่ท าการเกษิรเป็นประจ า
ทุกปี การแก้ไขปัญหาดดยการจัดท าคันกั้นน้ าในทะเลสาย Seawall จากบ้านหัวป่า ิ าบลบ้านขาว อ าเภอ 
ระดนด เป็นแนวิรงผ่านทะเลสาบสงขลามาจรดคลองทุ่งบัว ิ าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา         
รวมพ้ืนที่กว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ า ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมิร จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนมั่นคงในด้านแหล่งน้ าิ้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลน 
น้ าในฤดูแล้งปัญหาน้ าเค็มรุกิัวเข้าพ้ืนที่การเกษิร ปัญหาการกัดเซาะพ้ืนที่ขายฝั่ง และช่วยอนุรักษ์พันธุ์ 
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สัิว์น้ าจืด จึงขอสอบถามถึงนดยบายของกระทรวงเกษิรและสหกรณ์ ในการแก้ปัญหาน้ าท่วมและ 
การขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษิรและอุปดภค – บริดภค ในพ้ืนที่คาบสมุทรสงขลา ความคืบหน้าของการด าเนิน
ดครงการแก้มลิงคาบสมุทรสทิงพระ ิลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  
    นายประภัิร ดพธสุธน รัฐมนิรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาิิและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ิอบกระทู้ถามว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษิรและสหกรณ ์ ได้สร้างคลอง 
๓ คลอง เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว และสร้างแก้มลิง ๔ จุด เพ่ือช่วยให้มีน้ าจืดใช้ 
ในการเกษิรกรรม ส าหรับดครงการจัดท าแก้มลิงขนาบชายหาดนั้น ขอรับไปพิจารณาด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนิ่อไป   
                         ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ   
 ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่ โดย นายสาทิตย์ 
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม   
 ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่ท ากินในที่
สาธารณ ประโยชน์  โดย นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจั งห วัดตรั ง  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ได้มีการถามและิอบในห้องกระทู้ถาม ิามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมิ่อไป ประธานฯ แจ้งิ่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ เรื่องรับทราบค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่  

๑. สมาชิกภาพของ นายนวัธ เิาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ขอนแก่น ได้สิ้นสุดลงิามรัฐธรรมนูญ มาิรา ๑๐๑ (๖  ประกอบมาิรา ๙๘ (๖  นับแิ่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าสั่งให้นายนวัธ เิาะเจริญสุข หยุดปฏิบัิิหน้าที่ิามรัฐธรรมนูญมาิรา ๘๒ วรรคสอง คือ ิั้งแิ่วันที่  
๑๖ ิุลาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ิ าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ิามรัฐธรรมนูญ มาิรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑  และมาิรา ๑๐๒ ประกอบ
พระราชบัญญัิิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาิรา ๗๖ วรรคหนึ่ง  
ที่บัญญัิิให้ค าวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัิิหน้าที่ได้มี จ านวน ๔๙๘ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ ๒๔๙ คน  

๒. การิราพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเิิมพระราชบัญญัิิส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปิามรัฐธรรมนูญ มาิรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง   

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 จากนั้น ประธานฯ ได้ขอปรึกษาิ่อที่ประชุมขอน าระเบียบวาระการประชุม                         
เรื่องด่วนที่ ๑๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเิิมพระราชบัญญัิิส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะรัฐมนิรี เป็นผู้เสนอ  เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่า การิรา 
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเิิมพระราชบัญญัิิส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นไปิามรัฐธรรมนูญ มาิรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาิรา ๑๗๒ วรรคสาม ได้บัญญัิิว่า
ให้คณะรัฐมนิรีเสนอพระราชก าหนดนั้นิ่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาดดยไม่ชักช้า ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาิรา 
๑๗๒ วรรคท้าย บัญญัิิว่า การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะิ้องกระท าในดอกาสแรก
ที่มีการประชุมสภา ดังนั้น จึงขอน าเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
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   ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกฯ เสนอขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ ๒ ญัิิิ 
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎริั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเิิม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นายสุทิน  คลังแสง และนายปิยบุิร  แสงกนกกุล 
เป็นผู้เสนอ  ขึ้นมาพิจารณา ิ่อจากเรื่องด่วนที่ ๑๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเิิมพระราชบัญญัิิส่งเสริมการ
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะรัฐมนิรี เป็นผู้เสนอ  ซ่ึงที่ประชุมมีมิิ
ไม่เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ ๒ มาพิจารณาิ่อจากเรื่องด่วนที่ ๑๔  ิามที่สมาชิกฯ 
เสนอ ด้วยคะแนน 24๑ ิ่อ ๒29                 
   

 เรื่องด่วนที่ ๑๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 นายจุิิ   ไกรฤกษ์  รัฐมนิรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ แถลงหลักการและเหิุผลว่า ปัจจุบันสาระส าคัญของพระราชก าหนดดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ิมเิิม
วันใช้บังคับของพระราชบัญญัิิส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ดดยให้มีผลใช้
บังคับิามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และก าหนดให้พระราชบัญญัิิคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงมีผลใช้บังคับไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการิราพระราชกฤษฎีกา อีกทั้ง
ก าหนดให้คณะรัฐมนิรีเร่งเิรียมการรองรับและด าเนินการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การพัฒนาและการคุ้มครองสถาบันครอบครัวและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีมาิรการและกลไกที่เหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดดยเร็ว นอกจากนั้นแล้วสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงทางครอบครัวที่ผ่านมา  
มีแนวดน้มสูงขึ้น ประกอบกับอัิราก าลังของราชการในส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีข้าราชการจ านวนจ ากัดและมีภารกิจที่ิ้องท าิามกฎหมายถึง ๒๔ ฉบับ  
๔๔ กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายิ่าง ๆ ิามสถาบันครอบครัวนั้นประกอบไปด้วย เด็ก เยาวชน สิรี ผู้สูงอายุ 
อีกท้ังภารกิจของกระทรวงฯ ยังิ้องดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลไร้ท่ีพ่ึง และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีกด้วย 
ิลอดจนผู้ด้อยดอกาสในมิิิิ่าง ๆ แิ่ดดยที่พระราชบัญญัิิส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานที่จะเป็น 
ผู้ปฏิบัิิการหรือบังคับการิามกฎหมายยังมีปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรและขั้นิอนการปฏิบัิิ จึงมี  
ความจ าเป็นที่ิ้องขยายก าหนดเวลาในการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัิินี้ออกไปก่อน และเห็นควรให้น า
พระราชบัญญัิิคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิภาพในครอบครัวฉบับเดิมมาใช้บังคับิ่อไปก่อนเป็นการชั่ วคราว เพ่ือความิ่อเนื่องในการให้ 
ความดูแลสถาบันครอบครัวในระหว่างการเิรียมการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
อ่ืนและมาิรการิ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประดยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวได้
ิามเจินารมณ์ของกฎหมาย 
 สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในประเด็นิ่าง ๆ จากนั้น 
นายจุิิ  ไกรฤกษ์ รัฐมนิรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ิอบชี้แจงเป็นเวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมิิเห็นชอบให้อนุมัิิพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเิิมพระราชบัญญัิิส่งเสริมการ
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคะแนน ๒๔๖ เสียง 
 (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  2.1 รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาด        
รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุน
ของบรรษัทิลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มาเพ่ือด าเนินการ  
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คณะรัฐมนิรีได้มีมิิเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ รับทราบกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุน
ของบรรษัทิลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ิามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้เสนอิ่อสภาผู้แทนราษฎรทราบิ่อไป 
   นางวสุกานิ์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทิลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
กล่าวรายงานกิจการประจ าปีและงบดุลบัญชี ก าไรและขาดทุน ิลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บิท.  ว่า บิท. 
เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาวรองรับการขยายิัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังจัดิั้งขึ้น ดดยพระราชก าหนดบรรษัทิลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิมจากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้มี 
การแก้ไขเพ่ิมเิิม ดดยพระราชบัญญัิิแก้ไขเพ่ิมเิิมพระราชก าหนดบรรษัทิลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันมีทุนจากกระทรวงการคลัง 1,230 ล้านบาท ดดยมีวัิถุประสงค์หลัก 
ในการพัฒนาิลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยการน าหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้ เพ่ือให้
สามารถระดมทุนส าหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอสม่ าเสมอ และเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่
อาศัยในวงกว้างขึ้น เพ่ือสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2561 บิท. ได้ด าเนินการิ่อเนื่องจาก ปี 2560 ดดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ดดยการพัฒนา
และปรับปรุงดครงสร้างพ้ืนฐานภายใน ได้แก่ ด้านกระบวนการท างาน ด้านบุคลากร ระบบเทคดนดลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการ องค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดง ความรับผิดชอบิ่อสังคม 
ิลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเป็นที่รู้จักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งด าเนินการิามกรอบ
ยุทธศาสิร์ 2 ด้าน คือ ๑. ยุทธศาสิร์ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน (Strong Financial Position) และ 
๒. ยุทธศาสิร์การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายใน (Internal Development) เพ่ือให้องค์กรด ารงอยู่
ไดอ้ย่างยั่งยืนภายใิ้การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในประเด็นิ่าง ๆ อาทิ การให้ 
บิท. ระดมทุนผ่านการออกพันธบัิร และลดอัิราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้กู้ 
 นางวสุกานิ์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทิลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
ิอบชี้แจง และขอรับข้อเสนอแนะิ่าง ๆ ไปน าเสนอผู้บริหาริ่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 2.2 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปี       
บัญชี ๒๕๖๑  
   ด้วยคณะกรรมการนดยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้เสนอรายงานสรุปผล 
การด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการและคณะรัฐมนิรีได้มีมิิ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๒ รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปี 
บัญชี ๒๕๖๑ ิามที่คณะกรรมการนดยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอและให้เสนอสภาผู้แทนราษฎร  
ทราบิ่อไป 
   ในปีบัญชี 2561 มีทุนหมุนเวียน จ านวน 115 ทุน ดดยสามารถจ าแนกประเภท
ของทุนหมุน เวียนิามลักษ ณ ะที่ มาในการจัดิั้ งออกเป็ น  2 กลุ่ ม  คือ  ทุนหมุน เวียนที่ จัดิั้ งขึ้ น 
ิามพระราชบัญญัิิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 39 ทุน และทุนหมุนเวียนที่จัดิั้งขึ้นดดยกฎหมาย
เฉพาะ (พระราชบัญญัิิเฉพาะ  จ านวน 76 ทุน ทั้งนี้ สามารถ แบ่งย่อยทุนหมุนเวียนที่จัดิั้งขึ้นดดยกฎหมาย
เฉพาะิามสถานภาพการเป็นนิิิบุคคลได้อีก 2 ประเภท คือ ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิิิบุคคล จ านวน 
17 ทุน และทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิิิบุคคล จ านวน 59 ทุน อย่างไรก็ดี เพ่ือประดยชน์ในการก ากับ  
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ดูแล และพัฒนาการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประดยชน์สูงสุดิ่อ 
การขับ เคลื่อนนดยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม ของประเทศดดยรวม กระทรวงการคลั ง  
ดดยกรมบัญชีกลางจึงได้จ าแนกประเภททุนหมุนเวียนิามวัิถุประสงค์ การจัดิั้งและรูปแบบกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ดดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย           
      ๑. ทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืม เพ่ือน าเงินทุนมาปล่อยให้กู้ยืม ดดยอาจคิดดอกเบี้ย
หรือไม่คิดดอกเบี้ย จากบุคคลที่มาขอกู้ยืม ได้แก่ บุคคลในส่วนราชการ กระทรวง ภาคเอกชน เกษิรกร และ
ประชาชนทั่วไป ดดยจะทยอยใช้คืนเงินกู้ในภายหลัง 
      ๒. ทุนหมุนเวียนเพ่ือการจ าหน่ายและการผลิิ เพ่ือซื้อและ/หรือผลิิสินค้าิ่าง ๆ        
เพ่ือจ าหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรเฉพาะกิจิ่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
      ๓. ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริการ เพื่อให้บริการในรูปแบบิ่าง ๆ แก่หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ดดยอาจมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
 ๔. ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเพ่ือให้เงินทดแทนช่วยเหลือ 
สงเคราะห์แก่ประชาชนดดยรวม ดดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ด้อยดอกาส หรือประสบปัญหาความยากล าบาก        
ให้ได้รับประดยชน์จากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้  การช่วยเหลือบางกลุ่มเป้าหมายอาจมีส่วนร่วม           
ในการจ่ายเงินสมทบเข้าทุนหมุนเวียน 
 ๕. ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสนับสนุนส่งเสริม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมิ่าง ๆ       
ให้ได้มาซึ่งประดยชน์ของภาครัฐ และประชาชนส่วนรวม ดดยไม่มุ่งหวังก าไร 
  ทุนหมุนเวียนถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน บนพ้ืนฐานิามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
และสอดคล้องกับ ยุทธศาสิร์ชาิิ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในปีบัญชี 2561 ทุนหมุนเวียนมีบทบาทส าคัญ      
ในการผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาและสร้างดอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐในด้านิ่าง ๆ  
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นิ่าง ๆ อาทิ 
ให้กองทุนหมุนเวียนที่ ถูกยุบมีการเยียวยาผู้ที่ มี ส่วนได้ส่วนเสียในกองทุนนั้น  และควรมี เครื่องมือ 
ในการิรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของกองทุนหมุนเวียนฯ  
  นายวรัชญ์ เพชรร่วง ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง ิอบชี้แจง  
   ที่ประชุมรับทราบ  
                         2.3 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อ 
การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
   ปี 2561 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.  เดินหน้า 
อย่างเิ็มที่ในการด าเนินการิามแผนแม่บท ธสน. 10 ปี (ปี 2560 -2570  และแผนยุทธศาสิร์ 5 ปี  
(ปี  2561 - 2565  มีการปรับ เปลี่ยน บทบาทองค์กร (Transformation) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ใน 
การ “เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นน าระดับดลก ที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสิร์การค้าและ  
การลงทุนระหว่างประเทศของไทย” ดดยมีการด าเนินงานและกิจกรรมิามยุทธศาสิร์หลักที่ส าคัญ คือ  
การรุกสร้างดอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในิลาดใหม่ การเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงิน
ให้แก่ดครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนไทยในิ่างประเทศ การขยายิลาดประกันการส่งออกและ 
การลงทุนอย่างครบวงจร ด้วยนวัิกรรมและเครือข่ายพันธมิิร การส่งเสริมการค้าและการท า ธุรกรรม
ออนไลน์ การส่งเสริมความรู้การอบรมบ่มเพาะและสนับสนุนทางการเงินให้ SMEs ที่มีศักยภาพ มุ่งเน้น  
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นวัิกรรมและเทคดนดลยีการผลิิสินค้าและบริการให้เป็นผู้ส่งออกและแข่งขันได้ในิลาดดลก กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานิ่างๆ 
  สมาชิก ฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นิ่าง ๆ อาทิ 
เรื่องสินทรัพย์ที่มีอัิราที่สูงกว่าก าไรเป็นจ านวนมาก อัิรารายได้ิ่อสินทรัพย์ลดลง หนี้สูญเพ่ิมขึ้น และขอให้ 
มีมาิรการเยียวยาธุรกิจ SME ที่ปิดกิจการ  
  นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ  
ิอบชี้แจง  
      ที่ประชุมรับทราบ 
 2.4 รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
       (เรื่ อ งิามระเบี ยบ วาระหมาย เลข  ๒ .๑  - ๒ .๔  ค้ างมาจากการประชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก      
ที่บัญญัิิให้มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กริรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดดยมีสถานะ 
เป็นองค์กรศาล ิ่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศั กราช  ๒๕๔๐  สิ้ นสุ ดลง ดดยประกาศคณ ะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิป ไิย  
อันมีพระมหากษัิริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่  ๓ เมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการจัดิั้ ง 
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีกครั้งิามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ิ่อมาได้มีประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาิิฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สิ้นสุดลง ดดยให้ศาลทั้งหลายยังคงมีอ านาจด าเนินการพิจารณาและ พิพากษาอรรถคดีิามบทกฎหมายและ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาิิและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว  พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ิั้งแิ่วันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดดยยังคงให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่คุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธ รรมนูญ สร้างบรรทัดฐาน  
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนิามรัฐธรรมนูญสร้างความถูกิ้องเป็นธรรมของระบบนิิิรัฐและ
รักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไิยอันมีพระมหากษัิริย์ทรงเป็นประมุข 
และได้ก าหนดให้มีส านักงานศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีอิสระในการบริหาร 
งานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืนิามที่กฎหมายบัญญัิิิ่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้มาิรา ๒๑๐ บัญญัิิให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และ
อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนิรีหรือองค์กรอิสระ และ
หน้าที่และอ านาจอ่ืนิามที่บัญญัิิไว้ในรัฐธรรมนูญ การยื่นค าร้องและเงื่อนไขการยื่นค าร้องการพิจารณา
วินิจฉัยการท าค าวินิจฉัยและการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญนอกจากที่บัญญัิิไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  
ให้เป็นไปิามพระราชบัญญัิิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัิิ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาิรา๑๔ ก าหนดว่าเมื่อส านักงานการิรวจเงินแผ่นดินได้ท า 
การิรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะิุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีิ่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนิรี รายงานประจ าปี 
๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและ ส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรายงานิ่อ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนิรี  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและน าไป  
ใช้ประดยชน์ทางด้านวิชาการิ่อไป 
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       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นิ่าง ๆ อาทิ               
ให้ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายความหมายของการไม่รับค าร้อง และค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีความแิกิ่าง
กันอย่างไร และขอให้ประชาชนสามารถยื่นค าร้องผ่านศาลรัฐธรรมนูญได้เองดดยไม่ิ้องผ่านองค์กรอื่น รวมทั้ง 
อ านาจิามรัฐธรรมนูญในการเชิญบุคคลไปให้ข้อมูลกับศาลรัฐธรรมนูญ   
        นายเชาวนะ ไิรมาส เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ิอบชี้แจง 
       ที่ประชุมรับทราบ     
                         2.5 รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันจันทร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพ่ือ 
ความเสมอภาพทางการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัิิงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
  ที่ประชุมรับทราบ 
  (๓) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี  
 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
   รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาค
เกษตรกรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
    นายชวลิิ วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษิรกรรม น าเสนอรายงานดังกล่าวซึ่งได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ สารเคมีก าจัดศัิรูพืช ิั้งแิ่ิ้นทางจนถึงปลายทาง ดดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารเคมีก าจัด
ศัิรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ในภาคเกษิรกรรม กรณีสารพาราควอิ ไกลดฟเซิ และคลอร์ไพริฟอส  
เพ่ือเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไข ปัญหาสารเคมีก าจัดศัิรูพืชอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าเสนอนดยบาย  
และมาิรการ รวมทั้งข้อเสนอด้านกฎหมายิ่อรัฐบาลและรัฐสภา ดดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะรักษา สุ ขภาพ
อนามัยของประชาชน ให้ประชาชนได้บริดภคอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน เด็กที่เกิดมาเป็นอนาคิของ
ชาิิมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งยังิ้องการลดอัิราการเสียชีวิิจากดรคมะเร็งให้น้อยลง และ 
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีอันิรายในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหา ในภาพรวม
คณ ะกรรมาธิการวิส ามัญ จะได้ ผลั กดั น ให้ เกิ ด ดครงการเกษิรอินทรีย์ เป็ น วาระแห่ งชาิิ  ทั้ งนี้ 
ได้ก าหนดวิธีการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการประชุมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และศึกษาจากข้อมูลทุิิยภูมิจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย และกฎหมาย 
ที่  เกี่ ยวข้อง ภายในระยะเวลาการศึกษา 60 วัน  กล่ าวคือ ระหว่างวันที่  14 กันยายน ถึ งวันที่  
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดดยมีผลการศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้        
 ปัจจุบันสารเคมีก าจัดศัิรูพืชหรือวัิถุ อันิรายทางการเกษิรถูกควบคุมดดย
พระราชบัญญัิิวัิถุ อันิราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดดยพบว่ายังมีข้อจ ากัดในการจัดการกับผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี ดังกล่าว ซึ่งมีผลิ่อสุขภาพของเกษิรกร ผู้บริดภค และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ประเทศไทยยังไม่มีระบบการ เฝ้าระวังและแจ้งเิือนภัยความไม่ปลอดภัยจากสารพิษิกค้างอย่างชัดเจน         
แม้จะมีหลายหน่วยงาน ที่ได้ด าเนินการิรวจสอบสารพิษิกค้างในผักผลไม้แิ่มีวัิถุประสงค์แิกิ่างกัน      
ิามบทบาทหน้าที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พบว่า สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีก าจัดศัิรูพืช         
คือ การผลิิ ทางการเกษิรมีปริมาณการใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้นอย่างิ่อเนื่อง ดดยที่การเพิ่มขึ้นของสารเคมีนี้ไม่ได้ 
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ส่งผลิ่ออัิรา ผลิิภาพทางการผลิิในเชิงบวกอีกิ่อไป ในทางิรงกันข้ามการใช้สารเคมียังท าให้ศัิรูพืช
ปรับิัวิ้านทาน สารเคมีเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดการิกค้างของสารเคมีในสินค้าอาหารเป็นจ านวนมากเกิดปัญหา
ผลกระทบิ่อ สุขภาพซึ่งก าลังเป็นปัญหาในระดับชาิิที่มีความส าคัญมาก และส่งผลกระทบิ่อเศรษฐกิจ       
ดดยภาพรวมของ ประเทศ ขณะที่ิ้นทุนที่แท้จริงของสังคมจากการใช้สารเคมีก าจัดศัิรูพืชในประเทศไทย         
ยังเพ่ิมขึ้นอย่าง ิ่อเนื่องทุกปี ดังนั้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้ศึกษาการใช้
สารเคมีก าจัดศัิรูพืชที่มี ความเสี่ยงสูงในภาคเกษิรกรรม กรณีพาราควอิ ไกลดฟเซิ และคลอร์ไพริฟอส      
ในประเด็นการใช้งาน ทางการเกษิร การได้รับสารเคมีจากการใช้งานของเกษิรกร ความเป็นพิษ            
และผลกระทบ การิกค้างในสิ่งแวดล้อม และพืชผัก และผลกระทบิ่อเกษิรกรหากมีการยกเลิก อีกทั้ง
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในภาพรวมคณะกรรมาธิการได้ก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนประเทศ ไปสู่เกษิร
อินทรีย์และเกษิรกรรมยั่งยืน ได้แก่ เพ่ิมและขยายพ้ืนที่ เกษิรกรรมอินทรีย์และเกษิรกรรมยั่งยืน          
ของ ประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 100 ในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับปีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของ
สหประชาชาิิ การสร้างเครื่องมือและปฏิบัิิการทางนดยบายที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ การยกเลิก
และจ ากัดการใช้ สารเคมี ก าจัดศัิรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง การจัดท าระบบเฝ้าระวังสารพิษิกค้างที่มี
ประสิทธิภาพ ดปร่งใส และ สอดประสานกันของทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การใช้มาิรการทางภาษี  
ดดยยกระดับให้มีการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีน าเข้าสารเคมีก าจัดศัิรูพืชเช่นเดียวกับการเก็บภาษีทั่วไป 
หรือเพ่ิมระดับภาษีของสารเคมีก าจัดศัิรูพืชที่มี ผลกระทบิ่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมในระดับสูง  
การสนับสนุนภาษี งบประมาณ และิลาดเพ่ือเกษิรอินทรีย์และ เกษิรกรรมยั่งยืน การสนับสนุนนวัิกรรม  
ที่ไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัิรูพืช ประกอบด้วย การเพาะปลูกดดยไม่ใช้ สารเคมีก าจัดศัิรูพืชมีวิธีการหลัก  
การใช้ เครื่องจักรการเกษิรจากการประยุกิ์ใช้ เทคดนดลยีดิจิทัล การใช้ระบบ Agriculture Digital 
Marketing ในระบบการเกษิรของไทยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัิิวัิถุ อันิราย (ฉบับที่  4)  
พ.ศ. 2562 ิลอดจนผลักดันร่างพระราชบัญญัิิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษิรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....  
และผลักดันร่างพระราชบัญญัิิความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและก าจัดศัิรูพืช พ.ศ. .... ข้อสังเกิ 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่ส าคัญมีดังนี้  
 1) คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้เน้นย้ าทิศทางการท างานที่ให้ความส าคัญกับชีวิิ 
คนไทย ไม่ให้ิายผ่อนส่ง เล็งเห็นว่าประดยชน์ในการรักษาชีวิิคนไทยส าคัญมากกว่าประดยชน์อ่ืนใด ทั้งชีวิิ
คนไทยที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และชีวิิเด็กทารกที่จะเกิดขึ้นมาเป็นก าลังส าคัญของชาิิ เพ่ือให้รอดพ้น 
จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสารเคมีก าจัดศัิรูพืช รัฐบาลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะิ้องด าเนินการปกป้องสุขภาพ
และชีวิิของประชาชน ดดยเร่งด่วนด้วยการยุิิการใช้สารเคมีทั้งสามชนิด ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการ
วิสามัญไม่ได้ละทิ้งการเยียวยา และการหาทางเลือกในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือดูแลและคุ้มครองเกษิรกร  
ดดยคณะกรรมาธิการจะไม่เสนอความเห็นให้มีการใช้สารเคมีชนิดอ่ืนมาทดแทน แิ่ควรทดแทนด้วย 
สารชีวภัณฑ์ เครื่องจักรกลการเกษิรที่ประยุกิ์ใช้เทคดนดลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการแปลงปลูกอย่าง
เหมาะสมที่สามารถก าจัดวัชพืชแมลงศัิรูพืช และดรคพืชได้ รวมถึงการท าเกษิรอินทรีย์     
 2) รัฐบาลควรพิจารณาประเด็นการดูแลช่วยเหลือเกษิรกรที่ได้รับผลกระทบจาก 
การยกเลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัิรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง กรณีพาราควอิ ไกลดฟเซิ และคลอร์ไพริฟอส  
ดดยจัดให้มีกองทุนเยียวยาและดูแลเกษิรกรในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือให้สามารถเพาะปลูกพืชิามแนวทาง
เกษิรอินทรีย์ได้ทั้งกระบวนการ 
  3) รัฐบาลควรก าหนดเกษิรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาิิ จัดิั้งกองทุนพัฒนาเกษิร
อินทรีย์ จัดิั้งกองทุนพัฒนาแหล่งน้ าและระบบการกระจายน้ าระดับครัวเรือนเพ่ือสร้างปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ในการท าเกษิรอินทรีย์ จัดิั้งกองทุนเครื่องจักรกลการเกษิรและนวัิกรรม จัดิั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมา 
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ก ากับดูแล และิ้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายในการสร้างเครือข่ายการท าเกษิรอินทรีย์ให้ได้ 
ทั่วประเทศเพ่ิมข้ึน  
 4) รัฐบาลควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ของประชาชนทุกภาคส่วนิั้งแิ่
ผู้บริดภค เกษิรกร นักวิจัย อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความิระหนักรู้ถึงอันิรายของสารเคมีก าจัด
ศัิรูพืช และความส าคัญของการบริดภคสินค้าเกษิรที่มาจากแปลงเกษิรอินทรีย์ รวมถึงการท าเกษิร
อินทรีย์  
 5) รัฐบาลควรส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษิรที่มีคุณภาพและราคาถูก 
สามารถท างาน ได้หลากหลายในเครื่องจักรกลเครื่องเดียวทั้งการเพาะเมล็ด การดยนิ้นกล้า การรดน้ า การพ่น
สารชีวภัณฑ์ และการเก็บเกี่ยวผลผลิิ และควรส่งเสริมให้นักศึกษาในพ้ืนที่สามารถ ผลิิ ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา เครื่องจักรกลได้ รวมถึง การส่งเสริมและพัฒนาให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
พัฒนา เครื่องจักรกลทางการเกษิรที่ประยุกิ์ใช้เทคดนดลยีดิจิทัล 
 6) รัฐบาลควรลดขั้นิอนและก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์ให้ง่ายขึ้น       
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัิกรรมจากสารชีวภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น และยกเลิกการก าหนดให้สารชีวภัณฑ์
เป็นวัิถอัุนิรายที่ิ้องขึ้นทะเบียน ซึ่งสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดิ่อเกษิรกรและประชาชนทั่วไป  
 7) รัฐบาลิ้องผลักดันให้มีิลาดรองรับสินค้าเกษิรอินทรีย์ของเกษิรกร ดดยอาจอยู่  
ในรูปิลาด เกษิรกร หรือการบริหารจัดการิลาดที่เกษิรกรมีส่วนร่วม รัฐบาลิ้องผลักดันให้มีิลาดรองรับ
สินค้าเกษิรอินทรีย์ของเกษิรกร ดดยอาจอยู่ในรูปิลาด เกษิรกร หรือการบริหารจัดการิลาดที่เกษิรกร 
มีส่วนร่วม  
 8) กระทรวงเกษิรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 
ควรพิจารณาจัดท าแผนส่งเสริมการเพาะปลูกสินค้าเกษิรอินทรีย์ ซึ่งสามารถิรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิิได้ 
ในพ้ืนที่  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพ้ืนที่ ใกล้ เคียงเพ่ือจ าหน่ายในิลาดค้าส่งขนาดใหญ่  
และิอบสนองความ ิ้องการของผู้บริดภคภายในประเทศ  
 9) อันิรายจากสารเคมีก าจัดศัิรูพืชไม่ได้จ ากัดอยู่ เพียงภายในประเทศเท่านั้น  
แิ่ยังสามารถิกค้าง อยู่ในสินค้าเกษิรที่ได้มีการน าเข้ามาจ าหน่ายให้กับประชาชนในประเทศด้วย ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงได้มีการพิจารณาิรวจสอบว่าผักและผลไม้ที่มีการน าเข้ามีสารเคมีปนเปื้อนเกิน 
ค่ามาิรฐานหรือไม่ ดดยได้ข้อค้นพบส าคัญว่าประเทศไทยน าเข้าผักและผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน         
ปีละกว่า 59,000 ล้านบาท แิ่การสุ่มิรวจสารเคมีปนเปื้อนยังไม่ได้มาิรฐานอย่างมาก ไม่มีห้องปฏิบัิิการ
แม้แิ่ห้องเดียวิามด่านชายแดน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษิรและสหกรณ์ควรแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวดดยเร่งด่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพ่ือใช้ในการก่อสร้างห้องปฏิบัิิการเพ่ือ
ิรวจสอบสารพิษิกค้างในสินค้า เกษิรให้ครอบคลุมทั้งสินค้าเกษิรที่มีการน าเข้าจากด่านิรวจรอบประเทศ 
และผลิิผลทางการเกษิร ภายในประเทศระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอ รวมทั้งิ้องพัฒนาระบบ  
เฝ้าระวัง ซึ่งท างานร่วมกับการิรวจสอบสารพิษที่มีประสิทธิภาพ สามารถแจ้งเิือน ส่งกลับ หรือท าลาย 
ผลผลิิ/ผลิิภัณฑ์ที่พบการิกค้างเกินมาิรฐาน  
 10) รัฐบาลควรก าหนดให้มีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบส่งเสริมการศึกษาวิจัย
เพ่ือให้ความรู้แก่เกษิรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมและถูกิ้องในระยะเปลี่ยนผ่านไป  
สู่การท าเกษิรอินทรีย์ อย่างเิ็มรูปแบบในอนาคิ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการให้ทุนงานวิจัยทางวิชาการ
เกษิรอินทรียแ์ก่ ทุกมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและิ่อเนื่อง  
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   ในการนี้ นายปัญญา เหล่าอนันิ์ธนา กรรมาธิการฯ ได้ร่วมน าเสนอรายงานด้วย    
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นิ่าง ๆ 
อาทิ เกษิรกรควรมีวินัยในการใช้สารเคมีเพ่ือให้เกิดประดยชน์มากกว่าดทษ ิ้องเปลี่ยนทัศนคิิและพฤิิกรรม
ของเกษิรกรในการใช้สารเคมี และหากยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง ๓ ชนิดแล้วจะน าสารอะไรมาทดแทนที่ไม่ท า
ให้เกษิรกรรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมทั้งขอให้มีกระบวนการผลักดันในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นขั้นิอน  
  เนื่องจากยังมีสมาชิกฯ ที่ประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเิิม ประธานฯ จึงเลื่อนการพิจารณา
ไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม 
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